

โพลล์มติเอกฉันท์ไล่ทีมศก.

● ร้อง 'สมคิด' แทนอยู่ - MBKET ยัน ตปท.เชื่อมั่นขึ้น

กรุงเทพโพลล์ ระบุ ประชาชนร้อยละ 74.4 ต้องการให้ปรับ ครม.กระทรวงเศรษฐกิจมากที่สุด เพราะไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และต้องการให้ "ดร.สมคิด" คู่ทีมเศรษฐกิจแทนหม่อมอยู่ ด้าน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ เผยว่าหากได้คนที่เวทีเศรษฐกิจโลกยอมรับ จะส่งผลดีต่อไทย

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ปรับ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ พื้นความเชื่อมั่นประชาชน" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,111 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.8 เห็นด้วยหากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะเริ่มไม่เชื่อมั่นในความสามารถของ ครม.ชุดปัจจุบัน

ขณะที่ร้อยละ 24.3 ไม่เห็นด้วยเพราะ ครม.ชุดปัจจุบันยังทำงานได้ดีอยู่ ส่วนร้อยละ 15.9 ไม่แน่ใจ เมื่อถามต่อว่าถ้ามีการปรับ ครม.จริง อยากให้มีการปรับอย่างไร พบว่าร้อยละ 67.7 อยากให้ปรับเฉพาะกระทรวง

ที่ผลงานไม่เข้าเป้า ร้อยละ 24.0 อยากให้ปรับใหญ่หลายๆ กระทรวง ร้อยละ 8.3 ไม่แน่ใจ โดยในส่วนของประชาชนที่ต้องการให้ปรับ ครม.นั้น พบว่าร้อยละ 74.4 ต้องการให้ปรับกระทรวงด้านเศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 38.6 เป็นกระทรวงด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และร้อยละ 26.6 ต้องการให้ปรับรัฐมนตรีในกระทรวงด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อถามว่าถ้ามีการปรับ ครม.จริง อยากได้คนที่มีความรู้ มีความสามารถจากกลุ่มใด มาช่วยรัฐบาลบริหารประเทศ พบว่าประชาชนร้อยละ 45.2 อยากได้คนจากภาคเอกชน ร้อยละ 20.2 อยากได้คนจากพรรคการเมืองใหญ่

ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ และร้อยละ 17.0 อยากได้คนจากกลุ่มอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยบ้านเลขที่ 111 ซึ่งตอนนี้ไม่ได้สังกัดพรรค เช่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นต้น ร้อยละ 17.6 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 เห็นว่าถ้าปรับ ครม.จริงจะทำให้ทิศทางการทำงานของรัฐบาลดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 6.3 เห็นว่าจะยังเหมือนเดิม และร้อยละ 1.3 เห็นว่าจะแย่ลง นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 64.7 ยังเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าการปรับ ครม. จะช่วยทำให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จเร็วขึ้น ขณะที่ร้อยละ 16.4 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ด้านบทวิเคราะห์ของ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET ระบุว่า กระแสการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเริ่มถี่ขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับ จึงให้น้ำหนักกับประเด็นนี้

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 950

Section: First Section/การเงิน การคลัง

วันที่: ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2558

ปีที่: 21

ฉบับที่: 5281

หน้า: 32(บน)

Col.Inch: 40.22

Ad Value: 38,209

PRValue (x3): 114,627

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โพลล์มติเอกฉันท์ไล่ที่มศก. ร้อง"สมคิด"แทนอยู่-MBKET ยัน ตปท.เชื่อมั่นขึ้น

ต่อการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หากมีการปรับเปลี่ยนหลังบริหารครบ 1 ปี ก็ดูมีความเหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนให้นโยบายต่างๆ ที่ยังติดขัดให้สามารถเดินหน้าได้ตามโรดแมพที่วางไว้

"ต้องติดตามความเคลื่อนไหวการปรับกรม.ทีมเศรษฐกิจที่มีเสียงเรียกร้องจากฝั่งเอกชนมากขึ้น ณ ขณะนี้ หากได้ผู้เข้าร่วมทีมที่เป็นที่ยอมรับในเวทีเศรษฐกิจโลก เชื่อว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกลับมาเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน" MBKET ระบุ

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังมีความเปราะบางและอ่อนแอ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศอยู่ในระดับต่ำ แต่ภายใต้วิกฤติหรือบรรยากาศการลงทุนที่เต็มไปด้วยปัจจัยเชิงลบย่อมมีโอกาสของการลงทุนเช่นกัน หุ่นที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/58 ยังเห็นการเติบโตโดดเด่น และ/หรือ ปีนี้ผลระหว่างกาลไม่ต่ำกว่า 2%

หากราคาหุ้นเหล่านี้ปรับฐานลงตามภาพตลาด ย่อมกลายเป็นโอกาสของการเข้าสะสมเช่นกัน ■